

**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN**  
(Kèm theo Báo cáo số 287 /BC-UBND ngày 01 / 7 /2024 của UBND huyện)

STT	Nội dung ý kiến	Trả lời	Kết quả giải quyết
<b>I. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7</b>			
1	<p><b>Cử tri Phạm Văn Tư – Khối 4, thị trấn Đăk Tô:</b> Đường Huỳnh Thúc Kháng hiện đang thi công, độ dốc đường thiết kế không bám theo hiện trạng đường cũ mà hạ độ dốc quá nhiều dẫn đến các hộ dân không có đường vào nhà phải làm bậc tam cấp đi lên nhà (có hộ nền nhà cao hơn mặt đường 70 cm). Đề nghị chủ đầu tư công trình kiểm tra, có giải pháp khắc phục để thuận tiện cho người dân sinh sống.</p>	<p>Qua kiểm tra hiện trạng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, đã được UBND huyện Đăk Tô phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang được triển khai thi công, theo hồ sơ thiết kế thi cơ bản bám theo cao độ tim đường hiện trạng, không hạ độ dốc dọc đường, chỉ điều chỉnh tại những đoạn bị lồi lõm cục bộ cho đảm bảo độ dốc dọc của đường. Thời điểm các hộ làm nhà ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều không có giấy phép xây dựng (được miễn theo quy định) và làm nhà trên sườn đồi, không đào hạ coss nền nhà, hoặc có đào hạ chưa đến coss đường hiện trạng, mà chỉ vượt từ trong nhà ra sát tim đường hiện trạng. Theo hồ sơ thiết kế nền đường có bề rộng đủ 18m vào sát nhà các hộ dân, nên nhà một số hộ ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều bị cao hơn đường. Hiện nay, UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện, góp phần thực hiện chủ trương “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Do ngân sách huyện còn hạn chế, không đảm bảo để hỗ trợ hạ coss nền, tạo lối đi cho các hộ dân được.</p>	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri

2	<p><b>Cử tri Phạm Tấn Lực – Khối 2; Phan Ngọc Nhất – Khối 7, thị trấn Đắk Tô:</b> Kênh mương thoát nước các tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô không đảm bảo thoát kịp nước khi trời mưa lớn, dẫn đến nước chảy tràn xuống ruộng làm xói lở đất ruộng của người dân. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, có giải pháp khắc phục kịp thời.</p>	<p>Hiện nay, tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô đang triển khai thi công tuyến đường trục D2 của Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô; bao gồm: nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, hiện nay đang thi công nền đường và hệ thống thoát nước, nên chưa thu gom nước vô hệ thống thoát nước, nước mưa vẫn chảy tràn trên đất như trước đây. Do đó chưa có thể khẳng định được là Kênh mương thoát nước các tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô không đảm bảo thoát kịp nước khi trời mưa lớn, dẫn đến nước chảy tràn xuống ruộng làm xói lở đất ruộng của người dân.</p>	<p>Đã giải quyết, thông tin đến cử tri</p>
3	<p><b>Cử tri Nguyễn Thanh Long – Khối 3; Đoàn Văn An – Khối 4, thị trấn Đắk Tô:</b> Đề nghị đơn vị quản lý khu vực Tượng đài Chiến thắng Đắk Tô – Tân Cảnh, Nhà rông văn hóa huyện, bảo vật quốc gia xe tăng số hiệu 377 kiểm tra, có giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ khu vực này vì hiện nay các hạng mục gạch ốp các bệ đỡ, bồn hoa, gạch lát nền bị hư hỏng nhiều, một số trẻ em còn leo trèo, đi vào khu vực trưng bày hiện vật xe tăng. Đồng thời đề nghị đưa nhà vệ sinh công cộng tại khu vực nhà rông văn hóa huyện vào hoạt động, phục vụ nhu cầu của nhân dân khi tham quan, vui chơi tại khu vực này.</p>	<p>Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia; phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác đối với bảo vật quốc gia Xe tăng T59 số hiệu 377; nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, ý thức bảo vệ bảo vật quốc gia. Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia - Xe tăng T59 số hiệu 377. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong quý III năm 2024 trình Ủy ban nhân dân huyện phương án bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia - Xe tăng T59 số hiệu 377; cải tạo, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật Khuôn viên Tượng đài Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh (nơi lưu giữ, trưng bày bảo vật quốc gia)...</p>	<p>Đã thông tin đến cử tri</p>
4	<p><b>Cử tri Phạm Văn Lập – Khối 4, thị trấn Đắk Tô:</b> Nhân dân khối 4 được thông tin là khu vực đất chợ cũ đã được quy hoạch xây dựng khu dân cư nhưng đã lâu chưa thấy triển khai thực hiện. Hiện khu đất này cây cỏ mọc um tùm gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị,</p>	<p>Hiện trạng khu vực đất Chợ khối 4, thị trấn Đắk Tô (chợ cũ) có diện tích khoảng 3.405,2m<sup>2</sup>. Thời gian trước đây UBND huyện có thỏa thuận vị trí thuê đất xây dựng công trình: Siêu thị Vinatex Đắk Tô. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TM thời trang dệt may Việt Nam vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng dự án: Siêu thị Vinatex Đắk Tô theo quy định. Hiện nay, Ủy ban nhân dân</p>	<p>Đã giải quyết, thông tin đến cử tri</p>

	<p>khu dân cư. Đề nghị UBND huyện thông tin cho cử tri về quy hoạch sử dụng khu đất chợ cũ này, thời gian triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường khu vực này để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.</p>	<p>huyện đã chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh quy hoạch khu vực tại chợ cũ khối 4 sang đất ở tại đô thị để thu hút đầu tư, hình thành khu nhà phố liền kề với diện tích quy hoạch khoảng 22.137,1m<sup>2</sup>, ranh giới quy hoạch được giới hạn như sau: phía Bắc giáp đất Trụ sở Công an huyện, phía Nam giáp đất dân cư, phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phía Tây giáp đường Hùng Vương. Cùng với đó trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện có giới thiệu địa điểm để Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Dự án đầu tư Xây dựng Khu nhà phố liền kề tại khu vực chợ cũ khối 4 với diện tích giới thiệu đất khoảng: 22.137,1m<sup>2</sup>. Hiện tại, Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất dự án khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.</p> <p>Đối với việc chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường khu vực này: Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tiến hành dọn vệ sinh khu vực này để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.</p>	
5	<p><b>Cử tri thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô:</b> Đề nghị UBND huyện quan tâm, sửa chữa nâng cấp đập thủy lợi Đak Hrom, thôn Kon Tu Dốp 2, vì qua nhiều năm sử dụng hiện tại chân đập đã bị sụt lún, hồ chứa nước cũng đã bị bồi lấp không đủ nước phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.</p>	<p>Công trình đập tràn thủy lợi Đak Hdom, xã Pô Kô được đầu tư xây dựng năm 2002, năng lực thiết kế tưới cho 5 ha lúa và 1,73 ha cây công nghiệp dài ngày. Qua kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi Đak Hdom và khu tưới của công trình, hiện tại công trình có nhiều hạng mục hư hỏng, thân đập bị nứt, sụt lún không còn khả năng trữ nước, cống dẫn nước bị rò rỉ, lòng hồ bị đất bồi lấp hoàn toàn... Khu tưới công trình hiện tại có khoảng 2 ha lúa nước 01 vụ (vụ mùa) và hơn 35 ha diện tích cây cà phê, mắc ca... Việc sửa chữa đập cần nguồn kinh phí lớn. Ghi nhận ý kiến của cử tri trong</p>	Đang giải quyết

		thời gian tới UBND huyện sẽ xem xét, bố trí kinh phí để sửa chữa công trình thủy lợi Đăk Hđrom nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thôn Kon Tu Dốp 2 và phục vụ tưới cho diện tích 35,34 ha.	
6	<b>Cử tri Phạm Quang Hạnh – thôn 6, xã Kon Đào:</b> Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ cây đa độc lập đến cây xăng Thanh Nhàn) thuộc địa phận thôn 1, xã Kon Đào bị hư hỏng, nhiều ổ gà, đề nghị cấp trên quan tâm kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.	Trên cơ sở ý kiến kiến nghị cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã phối hợp đơn vị quản lý đường bộ tuyến đường QL40B (Công ty TNHH quản lý sửa chữa và xây dựng Giao thông Đăk Bình) để tiến hành sửa chữa các hư hỏng theo các kiến nghị cử tri để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, đơn vị quản lý sửa chữa đường bộ đã tiến hành sửa chữa cục bộ xong các vị trí nêu trên vào ngày 5/12/2023.	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri
7	<b>Cử tri A Đjonh thôn Đăk Lung, xã Kon Đào:</b> Kiến nghị hiện nay Cầu treo đi cánh đồng (làng cũ) bị hư hỏng, nhân dân đi lại sản xuất khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa cầu treo để việc đi lại lao động sản xuất của người dân được thuận lợi hơn.	Hiện trạng cầu hiện nay do nhân dân tự đóng góp kinh phí thực hiện làm và sửa chữa hàng năm. Tuy nhiên, với kết cấu thực hiện mang tính chất tự phát, kết cấu bằng gỗ hiện đã mục nát (không có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt). Theo đó, UBND huyện đề nghị UBND xã Kon Đào, tổ chức thuê tư vấn thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo cầu treo hiện có đảm bảo theo các tiêu chuẩn, kỹ thuật chuyên ngành, trình cơ quan chuyên môn thẩm định và phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo theo các quy định. Trong quá trình thực hiện vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động để thực hiện; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tận dụng vật liệu (cổng cầu, dây cáp chủ, dầm dọc, dầm ngang...) từ cầu treo Đăk Trăm, cầu Đăk Nơ, tháo dỡ cầu treo Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô (nằm trong	Đã thông tin đến cử tri, đang giải quyết

		vùng ngập thủy điện Đăk Pô Kô) để thực hiện.	
8	<b>Cử tri Nguyễn Thành Tuyền – thôn 6, xã Kon Đào:</b> Kiến nghị một số nội dung nêu tại Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 25/10/2023 của Chánh thanh tra huyện Đăk Tô liên quan đến việc cấp vở khen thưởng cho học sinh; thu tiền làm mái che cho hồ bơi sử dụng không đúng mục đích, không có hồ sơ chứng từ; đề nghị thanh tra lại vì Thanh tra chỉ lấy ý kiến từ một phía nhà trường, không lấy ý kiến phụ huynh <sup>1</sup> .	UBND huyện đã trả lời các nội dung kiến nghị tại Công văn số 869/UBND-NC, ngày 10/6/2024 về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Tuyền, trú tại thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô.	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri
9	<b>Cử tri Phạm Thế Hiệp -Thôn 3:</b> Gia đình tôi thực hiện chủ trương trồng rừng trên đất lâm nghiệp được 3,03 ha cây bạch đàn cự vỹ từ năm 2021, vừa qua cây bị bệnh gia đình đã báo với chính quyền địa phương đồng thời chủ động mua thuốc về điều trị đến nay cơ bản cây phục hồi lại. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra nghiệm thu cấp quyền sử dụng đất cho gia đình tôi, đồng thời có phương án hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho gia đình tôi theo đề án.	Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đăk Tô, Ủy ban nhân dân xã Kon Đào tổ chức kiểm tra hiện trạng diện tích trồng rừng năm 2021 của ông Phạm Thế Hiệp -Thôn 3, xã Kon Đào. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả trồng rừng của hộ ông Phạm Thế Hiệp thì diện tích trồng rừng của hộ gia đình chưa đủ tiêu chí thành rừng theo phương án đã được phê duyệt và các quy định để nghiệm thu theo quy định, chỉ tiêu chưa đạt chủ yếu: Tỷ lệ cây sống chưa đạt yêu cầu (từ 80% trở lên) trên diện tích rừng trồng đã được phê duyệt (3,03 ha); do diện tích trồng rừng chưa đạt yêu cầu, gia đình đã đăng ký trồng dặm lại là cây khác (cây giổi), không phải cây bạch đàn cự vỹ như ban đầu. Vì vậy, đủ điều kiện để nghiệm thu thực hiện giao đất, giao rừng cho cho hộ quản lý theo quy định, đề nghị hộ ông Phạm	Đã giải quyết

<sup>1</sup> **Cụ thể nội dung kiến nghị:** (1) Vở khen thưởng học sinh không chỉ năm học 2022-2023 là vở bìa ghi quỹ bảo vệ và phát triển rừng Kon Tum mà các năm học trước đây cũng khen vở này. Vậy giờ học sinh có được cấp bù lại vở khen thưởng khác không; (2) Thu tiền làm mái che cho hồ bơi sử dụng không đúng mục đích, không có hồ sơ chứng từ, vậy có trả lại tiền cho phụ huynh không; (3) Các nội dung thanh tra kết luận chưa đúng sự thật, tôi có xác nhận với phụ huynh là có. Thanh tra chỉ lấy ý kiến từ một phía nhà trường, không lấy ý kiến phụ huynh vậy đề nghị thanh tra lại.

		<p>Thế Hiệp thực hiện tốt công tác trồng dặm để đảm bảo mật độ, chăm sóc, quản lý tốt rừng trồng để thành rừng, sau đó sẽ được tổ chức nghiệm thu làm căn cứ để thực hiện giao đất giao rừng theo quy định.</p>	
10	<p><b>Cử tri Trần Đình Kim - Thôn 5, xã Tân Cảnh:</b> Vào năm 2009, 01 số người dân trên địa bàn xã Tân Cảnh có giao cho ông Mai Đức Cẩm giấy chứng nhận QSD đất để đưa cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển lâm nghiệp Quý Nhân tại Thành phố Vinh - Nghệ An (<i>Giám đốc là ông Nguyễn Việt Quý</i>) đăng ký vào dự án trồng rừng. Qua nhiều lần ông Cẩm liên hệ để nhận lại giấy chứng nhận của bà con nhưng không được và đến năm 2011 theo báo cáo của Phòng an ninh kinh tế - Công an tỉnh Kon Tum thì giám đốc Công ty Quý Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến nay, các hộ dân vẫn chưa lấy được Giấy chứng nhận QSD đất của mình. Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện việc sử dụng đất đúng quy định của pháp luật nên các hộ đã trình báo với cơ quan chức năng và lập các thủ tục báo mất theo quy định để cấp có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất.</p> <p>Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 105, Luật Đất đai năm 2023; Điều 37 (Được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ) và Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày</p>	<p>Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo số 40/BC-UBND ngày 01/2/2024 và Công văn số 159/UBND-TNMT ngày 05/02/2024 gửi Thường trực huyện ủy và đề nghị Thường trực Huyện ủy có ý kiến đề Thường trực Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ và có kết luận chính xác về hoạt động của Công ty Quý Nhân cũng như tình trạng hiện nay đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Công ty Quý Nhân đã thu gom từ ông Mai Đức Cẩm nhằm tránh tình trạng Công ty Quý Nhân đã sử dụng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước và Nhân dân; đồng thời làm căn cứ để cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.</p> <p>Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.</p>	Đang giải quyết

	<p>15/5/2014 của Chính phủ thì thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận bị mất thuộc thẩm quyền của Văn Phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh (<i>cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường</i>).</p> <p>Do đó, Trong năm 2023, một số hộ tại xã Tân Cảnh đã lập các thủ tục hồ sơ đề nghị Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum xem xét cấp lại giấy chứng nhận QSD đất. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum thụ lý, giải quyết. Đề nghị UBND huyện có ý kiến đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum sớm thụ lý, giải quyết cấp lại giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ theo quy định.</p>		
<b>II. SAU KỲ HỌP THỨ 7</b>			
11	<p><b>Cử tri Trần Mạnh Hùng - Khối 3:</b> Trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, cử tri khối 3 có kiến nghị về việc “Đường Huỳnh Thúc Kháng hiện đang thi công, độ dốc đường thiết kế không bám theo hiện trạng đường cũ mà hạ độ dốc quá nhiều dẫn đến các hộ dân không có đường vào nhà phải làm bậc tam cấp đi lên nhà (có hộ nền nhà cao hơn mặt đường 70 cm). Đề nghị chủ đầu tư công trình kiểm tra, có giải pháp khắc phục để thuận tiện cho người dân sinh sống”. UBND huyện đã có trả lời kiến nghị cử tri “UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng</p>	<p>Qua kiểm tra hiện trạng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, đã được UBND huyện Đăk Tô phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đã được triển khai thi công, theo hồ sơ thiết kế thì cơ bản bám theo cao độ tim đường hiện trạng, không hạ độ dốc dọc đường, chỉ điều chỉnh tại những đoạn bị lồi lõm cục bộ cho đảm bảo độ dốc dọc của đường. Thời điểm các hộ làm nhà ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều không có giấy phép xây dựng (được miễn theo quy định) và làm nhà trên sườn đồi, không đào hạ coss nền nhà, hoặc có đào hạ chưa đến coss đường hiện trạng, mà chỉ vượt từ trong nhà ra sát tim đường hiện trạng. Theo hồ sơ thiết kế nền đường có bề rộng đủ 18m vào sát nhà các hộ dân, nên nhà các hộ ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều</p>	<p>Đã giải quyết, thông tin đến cử tri</p>

	<p>bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện”<sup>2</sup>. Tuy nhiên, hiện trạng sau khi làm đường có nền nhà một số hộ cao hơn mặt đường rất nhiều, mép đường gần với nhà nên rất khó khăn cho hộ dân thực hiện hạ coss nền để tạo lối đi vào nhà. Do đó, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp hỗ trợ các hộ này làm lối đi vào nhà.</p>	<p>bị cao hơn đường. UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Hiện nay ngân sách huyện còn hạn chế, không đảm bảo để hỗ trợ hạ coss nền, tạo lối đi cho các hộ dân được, do vậy, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện, góp phần thực hiện chủ trương “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”.</p>	
12	<p><b>Cử tri Trần Mạnh Hùng - Khối 3:</b> Trước kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn Đắk Tô, cử tri khối 3 có ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải thích cho nhân dân về quy hoạch tuyến đường nối từ đường 24/4 đến đoạn đầu cầu sập khối 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có trả lời cho cử tri<sup>3</sup> hiện tuyến đường này nằm trong quy hoạch mạng lưới đường nội thị thị trấn theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Tô được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 1343/QĐ-UBND, ngày 24/12/2014. Trường hợp hộ dân có đất nằm trong quy hoạch tuyến đường này có nhu cầu xây mới,</p>	<p>- Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 thì tuyến đường quy hoạch giao thông mà cử tri có ý kiến là tuyến đường nằm trong quy hoạch mạng lưới đường nội thị thị trấn Đắk Tô để kết nối các khu chức năng tại khu vực này, góp phần chỉnh trang tạo cảnh quan đô thị bờ Đông sông Đắk Tô Kan tại khu vực khối 2 và khối 3 thị trấn Đắk Tô.</p> <p>- Để việc đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt đối với tuyến đường này đòi hỏi nguồn kinh phí (chi phí xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng...) tương đối lớn với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, trong khi đó nguồn kinh phí ngân sách của địa phương còn hạn chế và hạ tầng giao thông kết nối với</p>	Đang giải quyết

<sup>2</sup> Tại báo cáo số 539/BC-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV.

<sup>3</sup> Tại văn bản số 621/KTHT ngày 25/12/2023 việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị trấn.

	<p>sửa chữa nhà cửa thì liên hệ bộ phận 1 của huyện để được hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định. Tuy nhiên vì tuyến đường này đã được quy hoạch từ trước năm 2014, đến nay hơn 10 năm vẫn chưa thực hiện gây khó khăn cho nhân dân trong việc kiên cố, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, thông tin cho cử tri biết khi nào thực hiện đầu tư tuyến đường này? Nếu thời gian đến vẫn chưa đầu tư thì đề nghị đưa tuyến đường ra khỏi quy hoạch để nhân dân được phép xây dựng, kiên cố ổn định nhà ở.</p>	<p>tuyến đường trên chưa được triển khai.</p> <p>- Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô đến năm 2040. Do đó, trong quá trình triển khai lập Đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch một số khu chức năng và một số tuyến đường cho phù hợp, trong đó sẽ thực hiện nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch (về hướng tuyến, mặt cắt ngang...) tuyến đường mà cử tri kiến nghị.</p> <p>Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian đến Ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiên cứu, đăng ký bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn làm cơ sở triển khai thực hiện sau khi cân đối được nguồn kinh phí.</p> <p>- Ngoài ra, trước mắt trường hợp các hộ dân có nhu cầu xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình (mà nằm trong quy hoạch tuyến đường này) thì liên hệ Bộ phận một cửa huyện hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng để được hướng dẫn cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.</p>	
13	<p><b>Cử tri Nguyễn Văn Bách – Khối 7, thị trấn Đăk Tô:</b> Hệ thống đèn chiếu sáng Đường 24/4 đoạn từ cầu Tân Cảnh đi lên Nghĩa trang Liệt sỹ huyện có một số bóng bị cháy từ đầu năm đến nay vẫn chưa được sửa chữa, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị đơn vị quản lý sớm khắc phục, sửa chữa đảm bảo chiếu sáng cho tuyến đường.</p>	<p>UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện tiến hành kiểm tra hiện trạng, sửa chữa những bóng điện bị cháy trên tuyến Đường 24/4 đoạn từ cầu Tân Cảnh đi lên Nghĩa trang Liệt sỹ huyện và một số tuyến đường nhánh trong nội thị; qua theo dõi, đến nay Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện đã hoàn thành xong việc sửa chữa các bóng điện bị cháy, vận hành hệ thống điện ổn định phục vụ chiếu sáng đô thị, đảm bảo an toàn về điện và người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường này.</p>	<p>Đã giải quyết, thông tin đến cử tri</p>
14	<p><b>Cử tri Trần Đức Trung – Khối 6, thị trấn:</b> Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hệ thống</p>	<p>Hiện nay danh mục các công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện đã ưu</p>	<p>Đang giải quyết</p>

	<p>điện chiếu sáng tuyến đường Trần Phú để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho khu dân cư trên tuyến đường này.</p>	<p>tiên bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm, trong đó ưu tiên các công trình đầu tư xây dựng để phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Đắk Tô đạt các tiêu chí đô thị loại 4 và phát triển đô thị trên địa bàn nên việc bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống điện công lộ của thị trấn Đắk Tô là chưa cân đối được.</p> <p>Ghi nhận ý kiến kiến nghị của các cử tri, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ khi cân đối nguồn kinh phí sẽ ưu tiên lựa chọn các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đắk Tô để đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng công lộ trong đó có tuyến đường điện trên trục đường Trần Phú mà cử tri có ý kiến.</p>	
15	<p><b>Cử tri Trương Quang Chiệu - Khối 6:</b> Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét có hướng giải quyết phù hợp đối với 03 nhà dân hiện đang nằm trong phần đất quy hoạch Sân vận động huyện để các hộ ổn định nhà ở (các hộ này hiện nay không được phép xây mới, sửa chữa nhà ở).</p>	<p>Qua kiểm tra hiện trạng và đối chiếu với bản đồ địa chính chính quy thị trấn Đắk Tô, tại khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, có 03 hộ dân đã xây dựng nhà ở và sinh sống tại khu vực đất nằm trong khu đất sân vận động huyện Đắk Tô (hộ ông Nguyễn Ngọc Hoàng, hộ ông Trương Quang Hùng và hộ ông Nguyễn Xuân Hanh). Qua tìm kiếm hồ sơ địa chính lưu trữ, các hộ sử dụng đất chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đồng thời, không tìm thấy hồ sơ liên quan đến nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ. Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, qua đối chiếu bản đồ quy hoạch, 03 nhà dân hiện đang nằm trong phần đất quy hoạch Sân vận động huyện (đất thể dục thể thao).</p> <p>Theo quy định của pháp luật, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở trong khu vực đô thị phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải xin cấp phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, các hộ gia đình chưa được cấp</p>	<p>Đã giải quyết, thông tin đến cử tri</p>

		GCN QSD đất, nên việc kiến nghị của cử tri đối với nội dung xây mới, sửa chữa nhà ở là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định, các hộ gia đình đang sử dụng đất tại khu vực sân vận động phải chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, đồng thời cung cấp các hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan chứng minh việc sử dụng đất hợp pháp tại vị trí nêu trên để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.	
16	<b>Cử tri Nguyễn Tiến Tộ - Khối 6, thị trấn:</b> Sân vận động huyện đã được xây dựng từ lâu nhưng hiện đang bỏ hoang, không sử dụng, ngày càng xuống cấp, lãng phí tài sản công. Đề nghị UBND huyện thông tin đến cử tri về giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả Sân vận động huyện trong thời gian đến.	Sân vận động huyện được xây dựng năm 2004 và giao Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Tô quản lý. Sân vận động là nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của huyện và các hoạt động TDTT khác của người dân trên địa bàn. Qua thời gian, hiện nay các hạng mục của sân vận động đã xuống cấp như cử tri phản ánh. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Tô và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, giải pháp để nâng cấp, sửa chữa, sử dụng hiệu quả sân vận động huyện.	Đang giải quyết
17	<b>Cử tri Nguyễn Thành Thông - Khối 10, thị trấn:</b> Đề nghị UNND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét tình trạng chông lán đất nông nghiệp trên địa bàn vì hiện nay nhiều hộ khi làm các thủ tục chuyển nhượng mới phát hiện diện tích đất bị chông lán.	Tại buổi tiếp xúc cử tri khối 10 do Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Tô chủ trì buổi làm việc, nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Thành Thông cụ thể như sau: “ <i>Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tình trạng chông lán đất nông nghiệp trên địa bàn xã Diên Bình vì hiện nay nhiều hộ khi làm các thủ tục chuyển nhượng mới phát hiện diện tích đất bị chông lán. Cụ thể là trường hợp của ông Trần Xuân Nghĩa, cư trú tại thôn 2, xã Diên Bình</i> ”. Đối với nội dung kiến nghị nêu trên, trong tháng 5 năm 2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Tô, Ủy ban nhân dân xã Diên Bình và ông Nghĩa tiến hành kiểm tra, đo đạc thực địa với sự	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri

		<p>chứng kiến của các chủ sử dụng đất giáp ranh để có cơ sở xem xét giải quyết theo quy định. Trên cơ sở kết quả đo đạc, hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô đang xử lý, cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn hộ gia đình ông Nghĩa và các hộ gia đình, cá nhân liên quan nộp lại GCN QSD đất để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc điều chỉnh, cấp đổi cấp lại GCN QSD đất theo quy định. Ông Nghĩa thống nhất với kết quả tại buổi làm việc và hiện đang phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Tô thực hiện.</p>	
18	<p><b>Cử tri Nguyễn Thành Thông - Khối 10, thị trấn:</b> Đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng huyện có giải pháp xử lý tình trạng các doanh nghiệp, tư nhân thuê đất tại khu công nghiệp dịch vụ 24/4, tuy nhiên, không hoạt động, có hiện tượng chuyển nhượng, mua bán với nhau, tại các khu công nghiệp một số khu đất bỏ trống hoặc kinh doanh ngành nghề không đúng mục đích yêu cầu. Cần phải có giải pháp thu hồi đất để cho người khác thuê để cụm công nghiệp dịch vụ 24/4 hoạt động hiệu quả hơn.</p>	<p>Đối với các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cho thuê đất tại Cụm công nghiệp dịch vụ 24/4 thị trấn Đăk Tô nhưng dự án tạm dừng hoạt động và dự án không triển khai thực hiện. Thời gian vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành rà soát đối với các tổ chức thuê đất tại Cụm công nghiệp và Dịch vụ 24/4, thị trấn Đăk Tô nhưng không đưa đất vào sử dụng, tiến độ sử dụng đất chậm so với tiến độ trong dự án đầu tư, sử dụng đất không hiệu quả và có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện và đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền.</p> <p>Đối với các cơ sở hộ kinh doanh cá thể sử dụng đất chưa đúng mục đích, không hoạt động, có hiện tượng chuyển nhượng, mua bán với nhau dùng đất để ở. Qua làm việc đến nay, các hộ đã có đơn tự nguyện trả lại đất cho nhà nước quản lý, tuy nhiên về tài sản đã đầu tư xây dựng trên đất (như nhà xưởng, công trình phụ trợ... ) các hộ không tự xử lý. Hiện tại các cơ quan chuyên môn đang tham mưu UBND huyện để xử lý tài sản trên đất trước khi thực hiện thu hồi đất và kêu gọi dự án đầu tư khác (có nhu cầu) để tiếp tục thuê đất và đầu tư kinh doanh theo quy định.</p> <p>Hiện tại, UBND huyện đang chỉ đạo ban quản lý đầu tư xây dựng và Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, xác định lộ trình, giải</p>	Đang giải quyết

		pháp cụ thể, căn cơ để thu hồi đối với các trường hợp sử dụng đất tại Cụm công nghiệp 24/4 không đúng mục đích thuê, giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu; từng bước xử lý tình trạng người dân sinh sống trong các cụm công nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo không làm xáo trộn tình hình xã hội; thực hiện nghiêm việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế, tiền thuê đất, xử lý triệt để đối với các trường hợp nợ đọng kéo dài.	
19	<b>Cử tri Nguyễn Thành Thông - Khối 10, thị trấn:</b> Tại Công văn số 482/TMMT, ngày 26/12/2023 về việc phối hợp trả lời ý kiến kiến nghị cử tri thị trấn Đăk Tô về ô nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4. Đề nghị Phòng Tài Nguyên và Môi trường tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu Công nghiệp 24/4 trong thời gian tới.	Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường nói riêng và đất đai, xây dựng, cũng như hoạt động kinh doanh nói chung trong Cụm công nghiệp. Trên cơ sở đó, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng...trong Cụm công nghiệp theo quy định. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường đối với các cơ sở sản xuất của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong Cụm công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô, cử tri khu vực xung quanh Cụm Công nghiệp và đơn vị tư vấn có chức năng lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí tại Cụm công nghiệp, đặc biệt là khu vực sản xuất, chế biến gỗ.	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri
20	<b>Cử tri Lê Quang Sơn – thôn 2 xã Kon Đào:</b> Trước kia lãnh đạo sư 10 (là ông Tụ) có hứa với dân đất sư 10 là từ khe suối, mép ruộng lên 100m, còn phần suối, ruộng suối và mép ruộng lên 100m để dân sản xuất, hiện nay một số hộ	Qua đo đạc, đối chiếu các thửa đất do các hộ gia đình đang sử dụng theo bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn xã Kon Đào với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Sư đoàn 10, thì: Cả 04 hộ gia đình nêu trên đang sử dụng đất ổn định, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri

	<p>được để lại đất như vậy tuy nhiên có 04 hộ không được để lại 100m như lời hứa, đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết cho 04 hộ dân chúng tôi.</p>	<p>tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài thực địa các hộ sử dụng đất vào mục đích canh tác nông nghiệp, hiện trạng đã trồng cây cao su, cà phê trên đất. Tại thời điểm kiểm tra, ranh giới sử dụng đất ổn định, phía Đông của các thửa đất do các hộ đang quản lý, sử dụng đã đào hào đất, dựng hàng rào ngăn cách với phần diện tích đất do Sư đoàn 10 quản lý (hiện trạng cây cao su do Sư đoàn 10 trồng, quản lý và khai thác). Tại vị trí các hộ đang sử dụng đất, tiếp giáp với 02 thửa đất (thửa đất số 47, diện tích 253.972m<sup>2</sup> và thửa đất số 54, diện tích 355.797m<sup>2</sup>) do Sư đoàn 10 quản lý, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận thửa đất cho Sư Đoàn 10, cụ thể tại GCN QSD đất có số phát hành AE 011506, số vào sổ cấp GCN: T00740, cấp ngày 09/10/2006 (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo).</p> <p>Do đó, việc cử tri Lê Quang Sơn, thôn 2, xã Kon Đào kiến nghị là không có cơ sở giải quyết do trái với quy định của pháp luật về đất đai hiện hành (Sư đoàn 10 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp GCN QSD đất tiếp giáp với đất do các hộ gia đình đang quản lý, sử dụng, các hộ cũng đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp GCN QSD đất theo quy định).</p>	
21	<p><b>Cử tri Lê Văn Quân - thôn 2, xã Kon Đào:</b>          Gia đình tôi có nhận được lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự của Ban chỉ huy Quân sự huyện Đăk Tô, lệnh gọi sai quy định như sau: Thứ nhất sai ngày tháng sinh của người được gọi; thứ hai chỉ có 2,5 ngày phải chấp hành lệnh gọi trong khi con tôi đang đi làm ăn xa. Đề nghị cấp trên làm rõ trách nhiệm của cơ quan Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk Tô và trả lời bằng</p>	<p>Qua kiểm tra, nội dung cử tri phản ánh là đúng sự thật; do trong quá trình soạn thảo văn bản cơ quan chuyên môn đã sai sót trong việc viết thời gian phát lệnh gọi và ngày tháng năm sinh của người được gọi nhập ngũ. Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay các sai sót nêu trên. Qua theo dõi, đến nay Ban chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện khắc phục xong các nội dung cử tri kiến nghị.</p>	<p>Đã giải quyết, thông tin đến cử tri</p>

	văn bản cho gia đình tôi		
22	<b>Cử tri Nguyễn Thành Tuyền - thôn 6 xã Kon Đào:</b> Ngày 9/11/2023 tôi có ý kiến về trường Lê Hồng Phong tại hội nghị tiếp xúc cử tri 03 cấp tại thôn 1, nội dung phần thưởng năm học 2021-2022 và tiền hồ bơi chưa khắc phục; Tôi đã có đơn kiến nghị gửi UBND huyện Đăk Tô về nội dung này và các nội dung khác xong đến nay chưa được trả lời. Thanh tra yêu cầu làm giấy ủy quyền là cơ sở nào, thủ tục quá phức tạp.	Theo quy định tại Điều 134, Bộ Luật dân sự năm 2015, quy định người đại diện cho tổ chức, cá nhân (người được ủy quyền) phải được sự đồng ý hoặc cho phép của tổ chức, cá nhân (người ủy quyền) để thực hiện các quyền, lợi ích có liên quan và được xác lập, thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi do người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi và thời hạn ủy quyền; bên cạnh đó, người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước pháp luật về những hành vi mà mình thực hiện. Như vậy, việc ông Nguyễn Thành Tuyền –đứng đơn với tư cách là đại diện các phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lê Hồng phong, xã Kon Đào để kiến nghị, phản ánh nhưng không cung cấp được giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ có liên quan theo quy định. Căn cứ khoản 1, Điều 12Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP; Điều 29, Luật Tiếp công dân 2013, Luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thành Tuyền không đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết theo quy định (không cung cấp được giấy ủy quyền).	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri
23	<b>Cử tri A Pôh (thôn Kon Tu Pêng- xã Pô Kô):</b> Đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét chỉ đạo công ty Tân Mai bồi thường hoa màu, cây cối trước khi triển khai nhà máy, Công ty kéo điện làm ảnh hưởng hoa màu.	Nội dung này, UBND huyện đã giao UBND xã Pô Kô kiểm tra, xác minh thì tại thời điểm năm 2002 dự án Nhà máy bột giấy Kon Tum do Tổng công ty Giấy Việt Nam làm chủ đầu tư. Qua nghiên cứu các giấy tờ mà ông A Pôh cung cấp thì chưa đủ cơ sở để tham mưu, đề nghị giải quyết hỗ trợ, bồi thường vì tại vị trí thửa đất số 116, 122; tờ bản đồ số: 26 của ông A Pôh hiện nay không có hồ, trụ điện và không có đường dây điện đi qua. Hiện trạng trên đất hiện nay, ông đã trồng cây cà phê và cây cao su; đồng thời các giấy tờ chưa rõ ràng, chưa chứng thực được tại thời	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri

		điểm năm 2002 Tổng công ty Giấy Việt Nam thi công đường dây điện đi qua đất của ông làm thiệt hại tài sản và hoa màu của ông a Pôh.	
24	<b>Cử tri Phan Xuân Hoàng - thôn 4 xã Diên Bình:</b> Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, sửa chữa đoạn dốc 3 Đông thuộc đường tránh lũ (nội dung này cử tri đã có ý kiến trước Kỳ họp thứ 6 HĐND xã).	<p>Vị trí kiến nghị nằm trên đoạn tuyến đường tránh lũ do UBND huyện Đăk Hà đầu tư và xây dựng năm 2012 (đoạn qua địa phận xã Diên Bình có chiều dài 4,341km) hiện nay thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum điều chuyển về quản lý tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô từ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.</p> <p>Qua trao đổi với đơn vị quản lý tuyến đường trên, thì hiện nay Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản trả lời đối với vị trí xói lở 2 vị trí nền đường gây nguy hiểm cho phương tiện và người qua lại (dốc ba đông): Cụ thể như sau: Do kinh phí bảo dưỡng thường xuyên được cấp hàng năm hạn hẹp, trong khi việc bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến có nhiều hạng mục cần ưu tiên như: lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo tại các trường học, nút giao, đường cong hẹp, dốc dọc lớn; khơi thông cống rãnh vào mùa mưa, vá ổ gà mặt đường, phát quang, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện vào thời điểm thích hợp. Do đó, trong thời gian đến, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với nội dung trên.</p>	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri
25	<b>Cử tri A Chính - thôn Măng Rương, xã Văn Lem:</b> Đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng cầu qua suối tại thôn Măng Rương đi vào khu sản xuất để thuận lợi cho Nhân dân đi lại và	Theo nội dung kiến nghị cử tri, thì việc đầu tư cầu qua suối Đăk Tăng tại thôn Măng Rương là phù hợp. Theo đó, việc đầu tư cầu bê tông và đường hai đầu cầu tại vị trí nêu trên hiện nay dự kiến khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn lực ngân sách cấp huyện còn hạn chế nên việc triển khai đầu tư là khó có thể thực	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri

	thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.	hiện được trong thời gian đến. Đồng thời, qua kiểm tra tại khu vực nêu trên có lưu vực thoát nước rất lớn, mùa khô thì lượng nước ít, việc lưu thông đi lại cơ bản đảm bảo; nhưng vào mùa mưa lũ nước chảy tràn dâng cao rất nguy hiểm, địa chất lòng sông phức tạp, không đảm bảo an toàn khi lưu thông. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa bão, đề nghị UBND xã Văn Lem vào mùa mưa lũ hằng năm có các biện pháp chốt trực và cảnh báo cho nhân dân trong vùng biết không nên tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.	
26	<b>Cử tri A Hối - thôn Mãng Rương, xã Văn Lem:</b> Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết hoặc có văn bản trả lời về quy trình, thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho Công an viên theo đúng quy định theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ.	Theo Văn bản số 1160/SNV-XDCQ&TCBM ngày 16/5/2022 của Sở Nội vụ về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã không chính quy có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm trở lên nghỉ việc thì ông A Hối không thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và ông A Hối cũng đã được giải quyết hưởng chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư theo quy định.	Đã giải quyết, thông tin đến cử tri
27	<b>Cử tri Y Brăng - thôn Mãng Rương, xã Văn Lem:</b> Hiện nay học sinh bán trú ăn trưa xong không có chỗ nghỉ ngơi, đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát hỗ trợ kinh phí, vật liệu để xây dựng nhà nghỉ cho học sinh khi học sinh ăn cơm trưa tại trường.	những năm học qua, mặc dù chưa được thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú, nhưng được sự quan tâm các cấp, Trường TH-THCS xã Văn Lem đã tổ chức nấu ăn trưa cho học sinh tại trường. Tổng số học sinh được ăn trưa tại trường là 265 em; Trong đó, học sinh người dân tộc thiểu số có 257 em. Nguồn kinh phí để tổ chức nấu ăn cho học sinh thực hiện theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP, ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ. Nhà trường đã bố trí được 4 phòng ở cho học sinh (tận dụng nhà công vụ của giáo viên) phục vụ cho 48 học sinh để các em có chỗ nghỉ trưa tại trường. Còn 217 học sinh, hàng tháng được Nhà nước hỗ trợ tiền nhà ở theo quy định (180.000 đồng/học sinh); do vậy	Đang giải quyết

	<p>những học sinh này phải tự túc chỗ ở, trong khi cơ sở vật chất của nhà trường hạn chế nên không thể bố trí 100% học sinh ở bán trú trong trường. Trong năm học 2024-2025, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà trường bố trí cho tất cả học sinh được nghỉ tại các phòng học và thư viện thân thiện của nhà trường. Trong những năm học đến, tranh thủ sự tài trợ của các dự án và các nguồn vốn sẽ ưu tiên đầu tư, xây dựng phòng ở bán trú cho học sinh để các em đảm bảo các điều kiện học tập tốt hơn.</p>	
--	---	--